

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม/กระบวนการตามหลักภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน : นวัตกรรม/กระบวนการระบบสืบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ สป. นางสาวปภาณิศา กาญจนะจิตรา ผอ.กลุ่มงานสวัสดิการฯ กจ.สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุดเขตต์ วรรณประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวจตุพร สายน้ำใส นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวอรุ ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
--	--

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕	โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕ (มท. ๕๐๓๘๒)
------------------------	------------------------------------

คำอธิบาย : ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเสนอขอพระราชทาน เข้าใช้งานในระบบผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน มายังกระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานฯ ที่ถูกต้อง และมีความผิดพลาดการเสนอขอพระราชทานซ้ำลดลง

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	รายละเอียด
๑	กองการเจ้าหน้าที่ สป. บันทึกข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่/ตอนที่/หน้าที/วัน เดือน ปี) ให้ครบถ้วนถูกต้อง และราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศ ให้ ศสส.สป. นำข้อมูลเข้าในระบบฐานข้อมูลค้นหาข้อมูล ได้รับพระราชทานเหรียญฯ
๒	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเสนอขอพระราชทานฯ นำรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานฯ ตรวจสอบในระบบ ค้นหาข้อมูล ว่ามีรายชื่อซ้ำกับที่ได้รับพระราชทานแล้ว หรือไม่ เพื่อลดการเสนอขอพระราชทานฯ ซ้ำ ก่อนเสนอรายชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกระทรวงมหาดไทย กองการเจ้าหน้าที่ สป. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อดำเนินการ นำรายชื่อเข้าประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอขอพระราชทานฯ
๓	ติดตั้ง(banner)ระบบสืบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ในเว็บไซต์ของ กระทรวงมหาดไทย และในเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ สป.
๔	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบสืบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน
๕	ข้อมูลรายชื่อที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้ตรวจสอบในระบบสืบค้นดังกล่าวมีความถูกต้องมากขึ้น จากรายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และมีความพึงพอใจ ตามแบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการระบบสืบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๑	๒	๓	๔	๕

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม/กระบวนการตามหลักภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน : นวัตกรรม/กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน	๑๐	๕	๐.๕	๐.๐๕

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : -

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -ไม่มี-

หลักฐานอ้างอิง : เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th > (banner) ระบบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน

เว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.personnel.moi.go.th > (banner) ระบบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน